



ข่าวกฎหมายรายเดือน

โดย งานนิติการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว



053-121585 ต่อ 43



053-121573

ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ คืออะไร???

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interests : COI คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อภาครัฐ

รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ต้นเหตุพื้นฐานของการทุจริต ประกอบด้วย ๙ รูปแบบ ดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ : การรับสินบน หรือของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา : สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ : การที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน

๔. การทำงานพิเศษ : มีได้หลายลักษณะ เช่น อาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน : สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว : เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง : เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ : เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทของเครือญาติ/พวกพ้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น : เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

กรณี...การรับ ของขวัญ หรือรับผลประโยชน์

ต้องปฏิเสธ

ถ้าเป็นการให้ **เงิน** ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็โอกาสใดๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้ น พันธบัตร หรือล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น



ของขวัญ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าไม่เกิน **๓,๐๐๐** บาท

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563)

มาตรา 128

เป็นบทบัญญัติ **ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้** เว้นแต่ที่ได้รับทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลใดในโอกาสต่าง ๆ มีลักษณะตามที่บัญญัติในวรรคนี้ **ตั้งเป็นอาทนต์ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม**



ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่ง และผู้ที่พ้นจากความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปี ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการพิกอบม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน



ข้อยกเว้น

เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ในกรณี ดังนี้

1

เป็นการรับจากบุคคลใดที่ไม่ใช่เงิน เช่น เงินปันผล เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร



2

เป็นการรับจากญาติ พี่น้อง คู่สมรส หรือบุตร ใ้ละไม่เกิน ๒๐๐๐ บาท หรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือตามธรรมเนียมของชุมชนของญาติ



3

เป็นการรับโดยธรรมธรรมา คือ การรับจากบุคคลที่พ้นไปจากโอกาสหรือวันสำคัญ รวมทั้งการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรี การแสดงความยินดี หรือการให้ตามประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นสังคม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้



3.1 เป็นการรับจากบุคคลใดที่ไม่ใช่เงิน เช่น การรับของขวัญ

3.2 เป็นการรับจากบุคคลใดที่ไม่ใช่เงิน เช่น เงินปันผล เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่ารถ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าสิ่งของ ค่าเช่าสิ่งของอื่นใด ซึ่งมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากมีการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาท โดยมีความจำเป็นหรือต้องรับไว้เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด จะถือว่าไม่ผิด



ต้องแจ้งรายละเอียด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินต่อผู้บังคับการสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา หากมีความจำเป็นอาจขอให้ส่งคืนทรัพย์สิน **ต้องส่งคืน** โดยทันทีหรือหากไม่สามารถคืนได้ ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 128 มีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงาน ป.ป.ช.

สายด่วน 1205
www.nacc.go.th

🎯 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต เป็นสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ที่เอื้อ หรือเปิดโอกาส หรือเป็นปัจจัยอันนำไปสู่การทุจริตโดยง่าย

ที่มา :- https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-๔๓๒๗๙๑๗๙๑๗๙๑๗

<http://www๕.dpim.go.th/km/๒๐๒๒>